



สารจากอธิการบดี

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ นับได้ว่าเป็นวารสารที่มีคุณภาพด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาจนได้รับการยอมรับในระดับชาติ คือมีฐานข้อมูลปรากฏในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม และการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สิ่งที่พึงตระหนักและพัฒนาควบคู่ไปกับวิชาการคือความมีศีลธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นนักวิชาการแบบพุทธ กล่าวคือต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดถึงแหล่งปฐมภูมิ เคารพกฎกติกา และสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการวิจัยและข้อที่ค้นพบตามความเป็นจริงในเชิงสร้างสรรค์ วิชาภษัชวิจารณ์อยู่บนฐานข้อมูลและหลักแห่งเหตุผลที่สำคัญนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาพึงปลูกศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา สร้างสรรค์งานเพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาประเทศชาติ และเกิดคุณประโยชน์แก่มหาชน

ขออนุโมทนาที่ทีมงานจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ที่ได้ช่วยกันผลิตผลงานวิชาการแก่สังคม สร้างองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้ชาวโลกได้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางสืบไป

(พระพรหมบัณฑิต)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทบรรณาธิการ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ มิถุนายน ๒๕๖๐ ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ พิมพ์ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๐ และเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัยในโอกาสที่บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ศึกษาค้นคว้าวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในส่วนที่เป็นคัมภีร์และงานวิชาการแนวประยุกต์หรือบูรณาการ โดยกองบรรณาธิการเป็นเวทีกลางในการเสนอผลงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ ซึ่งจัดให้มีการพิมพ์บทความที่เป็นผลงานวิชาการหรืองานวิจัยผ่านวารสารฉบับพิเศษ โดยเน้นผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ๔ กลุ่มสำคัญ คือ กลุ่มที่หนึ่งได้แก่กลุ่มพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ กลุ่มที่สองได้แก่กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์ กลุ่มที่สามได้แก่กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวบูรณาการ และกลุ่มที่สี่ได้แก่กลุ่มงานวิจัยด้านปรัชญา

บทความวิชาการและบทความวิจัยตามที่กองบรรณาธิการได้คัดเลือกและผ่านการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสารนี้ขึ้น เนื้อหาโดยภาพรวมของบทความที่ปรากฏในฉบับนี้จะพบความหลากหลายจากมิติต่าง ๆ ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา โดยเฉพาะงานวิจัยกลุ่มพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์และกลุ่มพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ เช่นงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับจิตวิทยา และพระพุทธศาสนากับการศึกษา เป็นต้น ผลงานวิชาการเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ร่วมกันประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนาสู่เวทีในระดับนานาชาติ

ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๐ และเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ระดับนานาชาติในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่จะมาถึงในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานที่ได้คัดเลือกมาตีพิมพ์ในฉบับพิเศษนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและผู้อ่านที่จะนำไปใช้พัฒนาจิตใจ ปัญญา พัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลกได้พอสมควร

ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ “ศูนย์กลางการศึกษา พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดี อย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีคุณภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ”

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

มิถุนายน ๒๕๖๐